

บทที่ 1

บทนำ



บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญและจำเป็นที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนั้นมนุษย์ก็อาศัย "ไม้" อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติและนำมาประกอบเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม้เป็นส่วนประกอบอันจำเป็นและสำคัญของชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรมป่าไม้ยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพราะไม้เป็นสินค้าออกอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้ประเทศมีไม่น้อย ดังนั้นเรื่องไม้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและศึกษาว่า กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำไม้ออกจากป่ามาแปรรูปหรือแปรรูปเพื่อนำมาใช้สร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ นั้น มีการดำเนินงานกันอย่างไรและมีรายได้รายจ่ายผลตอบแทนอย่างไรบ้าง ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการแบบนี้

กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตไม้แปรรูปนั้นประกอบด้วย โรงเลื่อย เอกชนและโรงเลื่อยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกิจการรัฐวิสาหกิจ ในการเลื่อยไม้หรือแปรรูปไม้ นั้น โรงเลื่อยเอกชนเป็นกิจการที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมป่าไม้มาก ทั้งนี้เพราะว่าจำนวนไม้แปรรูปที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะผลิตจากโรงเลื่อยของเอกชน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นสมควรที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับกิจการโรงเลื่อยเอกชนว่ามีวิธีการผลิตและการตัดจำหน่ายไม้แปรรูปที่ผลิตได้อย่างไร ตลอดจนปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ประสบ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจประเภทนี้ โดยจะเลือกเอาโรงเลื่อยในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา เพราะว่าโรงเลื่อยในเขตจังหวัดกาญจนบุรีมีทั้งโรงเลื่อยที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งมีทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัยกับล้ำสมัย นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งก็สะดวก ซึ่งเป็นการตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความทุรกันดารในการขนส่ง เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงเลือกโรงเลื่อยในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อจะตัดปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดของข้อมูลหรือผลลัพท์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยนี้ แต่ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทางด้านบัญชี เพื่อศึกษาถึงวิธีการทางบัญชีที่โรงเลื่อยใช้ในการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการดำเนินการโรงเลื่อย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการทางบัญชีที่โรงเสื่อยในจังหวัดกาญจนบุรีใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการลงทุนและอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเสื่อย
2. เพื่อศึกษาถึงวิธีการผลิต การจำหน่ายและภาวะตลาดของโรงเสื่อย
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาทางด้านต้นทุนในการประกอบกิจการของโรงเสื่อย และวิธีการแก้ไขปัญหานั้นในปัจจุบัน

แนวเหตุผลทฤษฎีที่สำคัญหรือสมมติฐาน

1. การควบคุมทางบัญชีที่ดีจะช่วยให้ผลตอบแทนการลงทุนของกิจการโรงเสื่อยเพิ่มสูงขึ้น
2. วิธีการทางบัญชีที่โรงเสื่อยในจังหวัดกาญจนบุรีใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นวิธีการทางบัญชีที่ล้ำสมัย

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนแรก เป็นการศึกษาวิธีการบัญชีที่ใช้อยู่ปัจจุบันในโรงเสื่อย รวมทั้งการลงทุนและอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับ และปัญหาทางด้านต้นทุนและวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เหล่านี้ในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่สอง ศึกษาถึงแนวโน้มภาวะตลาดของโรงเสื่อย

ขั้นตอนที่สาม รวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สอง เพื่อสรุปหาผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งวิธีการทางบัญชีที่เหมาะสมสำหรับโรงเสื่อยและอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้

1. ผู้สนใจจะลงทุนในกิจการโรงเสื่อย ได้ทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุนที่จะได้รับ

2. เจ้าของโรงเสื่อในปัจจุบันจะได้ทราบถึงปัญหา และวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. เพื่อที่เจ้าของโรงเสื่อจะได้ทราบถึงวิธีการทางบัญชีที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับกิจการโรงเสื่อ



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย